

# Bộ đội Biên phòng Quảng Nam xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Đại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BDBP tỉnh Quảng Nam

*Làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh Quảng Nam, quản lý hai tuyến biên giới dài 267 km (trong đó có 142 km biên giới đất liền và 125 km bờ biển), địa hình hiểm trở, phức tạp, đầy khó khăn, thách thức..., nhưng nhờ phát huy tốt vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSD), những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BDBP) Quảng Nam luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.*

**Đ**ảng bộ BDBP Quảng Nam có 19 TCCSD (4 đảng bộ và 15 chi bộ) thực hiện nhiệm vụ chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ của 2 loại hình TCCSD đó là, TCCSD ở cơ quan và TCCSD ở đơn vị huấn luyện cơ động chiến đấu (13 đồn biên phòng, 1 Trung tâm huấn luyện - cơ động, 1 Hải đội). TCCSD ở cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy BDBP tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND... về

toàn diện các mặt công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác biên phòng. TCCSD ở đơn vị huấn luyện, cơ động, chiến đấu lãnh đạo triển khai đồng bộ các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG) trong mọi tình huống. Mặt khác, làm công tác vận động quần chúng nhân dân, tham gia tích cực trong xây dựng, phát triển, bảo vệ các cơ sở

kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội ở các địa bàn khu vực biên giới của tỉnh.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về "Xây dựng chính đốn Đảng"; Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về "Củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các TCCSD", các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, những năm qua, Đảng ủy BDBP Quảng Nam luôn có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng và nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

*Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn chặt công tác này với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".* Đứng chân trên địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Quảng Nam, trình độ dân trí còn thấp; tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng gia tăng; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền lãnh hải; tình trạng đào đãi vàng trái phép kéo theo các hoạt động buôn bán, sử dụng ma túy, vật liệu nổ và các tệ nạn xã hội khác; hoạt động truyền đạo trái phép có dấu hiệu nổi lên và tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, tác động rất lớn đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mặt khác, do đặc thù của lực lượng, đại đa số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ độc lập, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, cơ sở vật chất đồn, trạm biên phòng còn không ít thiếu thốn, khó khăn... Thực trạng đó đòi hỏi Đảng ủy BDBP tỉnh tập trung chăm lo giáo dục và chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với việc đẩy

mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và lời dạy của Bác Hồ đối với BDBP; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy Biên phòng tỉnh đã đề ra Nghị quyết chuyên đề về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong BDBP giai đoạn mới".

*Thứ hai, chú trọng giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp, nguyên tắc trong sinh hoạt và công tác.* Trong mọi hoạt động, Đảng bộ luôn giữ vững và thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc, cụ thể, chặt chẽ, khách quan, có tính khả thi cao. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức và sinh hoạt đảng, trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết, trong toàn bộ công tác

lãnh đạo của Đảng bộ; thực hiện quyền được thông tin, được phê bình, chất vấn, được trả lời trong sinh hoạt đảng, đồng thời, đảng viên phải chấp hành nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Hằng năm, tổ chức cho đảng viên và quần chúng tham gia đóng góp ý kiến phê bình đối với tập thể thường vụ, đảng ủy viên, cán bộ chủ trì các phòng, ban thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy.

*Thứ ba, thường xuyên gắn công tác xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn công tác đào tạo cán bộ với công tác phát triển Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ.* Từ năm 2005 đến nay, Đảng ủy BDBP tỉnh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 142 đoàn viên ưu tú, mở 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 109 đồng chí; xét, kết nạp 98 quần chúng ưu tú vào Đảng; so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra đạt 65,3%. Đặc biệt, năm 2008, Đảng ủy BDBP tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 101 đồng chí, 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 45 đồng chí, xét kết nạp 36 quần chúng vào Đảng.

*Thứ tư, coi trọng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, làm rõ những vấn đề yếu kém nổi lên, tìm ra*



Bộ đội biên phòng đồn 657 giúp đồng bào xã La Đê huyện Nam Giang thu hoạch lúa mùa

Ảnh: TTXVN

nguyên nhân để có những chủ trương, biện pháp cho phù hợp. Kết hợp chặt chẽ giữa phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên với nhận xét cán bộ trên cơ sở đó đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để từ đó bố trí, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ, đảng viên lâu dài ở từng đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua phân tích chất lượng đảng viên năm 2008, trên 23,3% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61,69% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các cấp ủy và TCCSD, nhất là việc thực

hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy chế hoạt động...; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động kiểm tra với thanh tra, giữ vững chính trị và làm trong sạch nội bộ. Giải quyết kịp thời những dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị; xem xét, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời những trường hợp vi phạm, đồng thời phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng.

Với chủ trương và cách làm trên, chất lượng cấp ủy, TCCSD và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị hằng năm được nâng lên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng năm 2008, toàn Đảng bộ có 15 TCCSD

đạt TSVM, chiếm 79%, không có TCCSD yếu kém. Về cấp ủy, có 15 cấp ủy đạt TSVM chiếm 79% và không có cấp ủy yếu kém. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 50 năm Truyền thống BDBP, có 19 TCCSD của đơn vị được Tỉnh ủy Quảng Nam tặng bằng khen về thành tích trong công tác xây dựng Đảng.. Chính chất lượng này đã góp phần đưa đơn vị không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Năm 2008, BDBP tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Chính phủ tặng Bằng khen và Bộ quốc phòng tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng TCCSD ở BDBP Quảng Nam vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ và đồng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSD có lúc còn hạn chế; việc duy trì thực hiện các chế độ nền nếp sinh hoạt, các quy chế, quy định có nơi chưa nghiêm; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên chưa thực sự có chiều sâu...

Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, đơn vị tiếp tục sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm giành thắng lợi trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, giữ vững độc lập chủ quyền ANBGQG, tích cực xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng các cơ sở chính trị xã hội trên các tuyến biên giới vững chắc. Muốn vậy, một trong những biện pháp có tính nguyên tắc bất di bất dịch là tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSD, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, Thường vụ, Đảng ủy BDBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

1 - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời

dạy của Bác Hồ đối với BDBP" đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn ở các đơn vị, cơ quan.

2 - Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSD nói riêng. Gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kiện toàn các cấp ủy cả về chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý cả về tuổi đời, tuổi quân và cấp hàm, bảo đảm ổn định lâu dài và phù hợp với khả năng, năng lực, trình độ của từng cá nhân. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa bí thư với cấp ủy, giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên và với các cấp phó... theo đúng tinh thần Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị khóa X và Quyết định số 85 của Đảng ủy Quân sự Trung ương.

3 - Xây dựng phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc khoa học, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, luôn thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm, dân chủ tập thể trong lãnh đạo đi đôi với nâng cao trách nhiệm cá nhân thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đi sâu, đi sát thực tế,

dựa vào quần chúng để xây dựng Đảng; thực hiện hiệu quả tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng.

4 - Tăng cường trách nhiệm và sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là đối với Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh và sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cơ quan chính trị trong công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị. Mặt khác, thường xuyên đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì đều đặn nội dung sinh hoạt đảng, kết hợp với đổi mới, nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 57, Chỉ thị số 10 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 418 của Tổng cục Chính trị về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

5 - Thường xuyên làm tốt công tác phân tích, đánh giá chất lượng TCCSD và cán bộ, đảng viên; coi trọng tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng đối với tập thể đảng ủy, đảng ủy viên. Làm tốt công tác phát triển Đảng, thường xuyên lựa chọn, bồi dưỡng và tạo nguồn bảo đảm chất lượng; ưu tiên đối tượng là người dân tộc thiểu số, người địa phương và có hướng sử dụng phát triển lâu dài. □